

CHÚA NHẬT, Ngày 9 Tháng Ba, 2025

TUẦN THỨ NHẤT MÙA CHAY—NĂM C

NGƯỜI ĐỪNG THỬ THÁCH CHÚA LÀ THIÊN CHÚA NGƯỜI !



CHIA SẺ LỜI CHÚA

Một trong những khoảnh khắc hấp dẫn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là, khi George Washington, đáng lẽ ra đã trở thành “vua” của nước Mỹ mới được giải phóng nhưng ông đã không làm như vậy. Ở đỉnh cao quyền lực và danh tiếng, vào ngày 23 tháng 12 năm 1783, ông từ chức Tổng tư lệnh và về hưu. Vua nước Anh kinh ngạc nhận xét rằng khi làm như vậy, Washington là “người đàn ông vĩ đại nhất trên thế giới”. — Sự vĩ đại thường được định nghĩa bởi những gì chúng ta có thể làm nhưng lại không làm. Sự vĩ đại được đo bằng những cám dỗ mà chúng ta vượt qua. — Sự vĩ đại của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ trong chiến thắng của Ngài trước những cám dỗ. Chúng ta có thể nói rằng ba luận điệu mà ma quỷ đưa ra cho Ngài đều chứa đựng tất cả những cám dỗ tiềm ẩn: thức ăn, quyền lực và danh vọng. Chúng tương ứng với ba nhu cầu của con người là thể xác, tâm hồn và tinh thần. Khi vượt qua được ba điều này, về bản chất, Ngài nói “không” với mọi cám dỗ, kể cả những cám dỗ lớn nhất. Chúng ta nhận ra rằng mọi ước muốn nơi nhân tính Ngài—thể xác, linh hồn và tinh thần—đều được kết hợp hoàn hảo với Thiên Chúa, để yêu thương. Đây là một sức mạnh có sẵn và tiềm ẩn nơi mỗi thành viên trong chi thể Ngài. Đó là con đường dẫn đến sự vĩ đại thực sự. Những người chúng ta làm thế nào, để một khi bị rơi vào những cám dỗ nhỏ một cách rất là dễ dàng, lại có thể tìm được sức mạnh để vượt qua những cám dỗ lớn? Bằng cách bước vào những động lực lớn lao của những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu.

Thử thách Mùa Chay: Tuần đầu tiên của Mùa Chay, bạn hãy liệt kê một số phương cách cụ thể nào đó, để giúp bạn có thể vượt qua những cám dỗ phù hợp với lòng mong muốn của bạn. Ví dụ như: bạn có thể bỏ không ăn vặt giữa các bữa ăn chính, chọn không tham gia vào một hoạt động mà bạn là chuyên gia và quyết định giảm 50% việc đăng tải bài trên mạng xã hội. Nó có vẻ không nhiều, nhưng khi quyết định nói “không” với chuyên chế về lương thực, quyền lực và danh vọng (trong ví dụ này), bạn sẽ khám phá ra sự vĩ đại thực sự.

— Linh Mục John Muir ©LPi chia sẻ dựa theo Luca 4:1-13

CÁM DỖ

Thánh Thần đưa bước vào đời,
Chúa vào hoang địa, dâng lời ngợi khen.
Tránh xa khỏi chốn bon chen,
Chuyên tâm cầu nguyện, muối men cho đời.
Quỷ ma sẵn đón gọi mời,
Thừa cơ cám dỗ, hứa hời phúc vinh.
Dụ rằng biến bánh kết tinh,
Thỏa cơn đói khát, an bình tâm can.
Chúa rằng cơm bánh mau tàn,
Sống bằng lời Chúa, chứa chan phúc lành.
Vinh quang trần thế cao danh,
Sắp mình thờ lạy, sẽ dành riêng cho.
Quyền hành nhận hảo giờ trò,
Phụng thờ Thiên Chúa, mở kho Nước Trời.
Gieo mình nhảy xuống dụ chơi,
Thiên thần gìn giữ, nhất thời có sao.
Người đừng thử thách thiên cao,
Duy mình Đức Chúa, Cha trao phận người.
Nguyện cầu tỉnh thức trong đời,
Thắng cơn cám dỗ, cao vời biết bao.
(Lm. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Luca 4:1-13)

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

* Thứ Tư, 12 Tháng Ba: Cộng đoàn ĐMLT đọc kinh vào lúc 7:00 giờ tối.

* Cộng đoàn đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay vào lúc 8 giờ tối theo lịch trình như sau:

- + Thứ Sáu ngày 14 tháng 3: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
- + Thứ Sáu ngày 21 tháng 3: Hội Lêgiô Maria
- + Thứ Sáu ngày 28 tháng 3: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

⇒ Chủ Nhật 16 Tháng Ba: Ô/B Nguyễn Văn Yên dâng của lễ

* Thứ Tư, 19 Tháng 3: Lễ Thánh Giuse Bạn Đức Trinh Nữ Maria (Lễ Trọng)

Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8:30 giờ tối.

* Thứ Tư, Ngày 25 Tháng Ba: Lễ Truyền Tin (Lễ Trọng)

Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8:30 giờ tối.

THÁNH LỄ VIỆT NGŨ vào lúc 5:00 giờ chiều **CHỦ NHẬT** hàng tuần



Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG**. Xin vui lòng liên lạc Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 1 & 2, 2025

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,408.00

Qua Trang Mạng: \$ 765.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG — THÁNG BA, 2025

Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng

Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể tìm ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, tái khám phá những món quà của nhau ngay cả trong sự khác biệt của họ.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung

Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng

Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh

Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường